

NMC Đưa ra lời chỉ dẫn mới cho thợ làm móng tay

[1] Mỗi người thợ làm móng tay và mỗi người khách phải rửa tay sạch sẽ trước và sau khi làm mỗi dịch vụ. Rửa sạch sẽ tay là một hành động rất quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền vi trùng từ người này sang người khác.

[2] Tất cả những đồ dùng, vật dụng, mặt bàn ghế vv... phải được sát trùng sạch sẽ trước khi phục vụ cho mỗi người khách. Bao gồm những đồ dùng ngâm tay, ngâm chân như Pedicure Spa, Footbath, Fingerbowl vv... Ngày nay hầu hết mỗi tiểu bang đều yêu cầu sự sát trùng đồ dùng, vật dụng giống như trong bệnh viện để bảo vệ sức khỏe của bạn theo đúng qui định của tiểu bang bạn ở để chắc chắn rằng bạn làm đúng theo luật yêu cầu. CHÚ Ý: Nếu bị chảy máu trong khi làm dịch vụ Manicure/ Pedicure phải tẩy trùng thật sạch những dụng cụ dị dính máu, bị ô nhiễm trước khi tiếp tục làm dịch vụ.

[3] Khăn sạch/ khăn trải bàn làm Manicure phải được dùng cho mỗi người khách. Để giảm sự ô nhiễm và tiết kiệm thời gian nên sử dụng những loại đồ dùng chỉ xài qua một lần rồi bỏ đi.

[4] Đọc và làm đúng theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất về những lời cảnh cáo, báo hiệu trước khi dùng tất cả những sản phẩm và hóa chất. Về những sản phẩm dùng phải theo đúng sự hướng dẫn trên nhãn hiệu để bảo vệ bạn và khách detánh những vấn đề vì dùng không đúng cách. Nhớ lưu ý về cách thức cất giữ và thời hạn sử dụng sản phẩm.

[5] Theo đúng sự hướng dẫn của nhà sản xuất để hủy bỏ những hóa chất đúng cách. Bỏ hóa chất theo đúng luật quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang.

[6] Phải có bảng Material Safety Data Sheet (MSDS) cho mỗi sản phẩm dùng trong hồ sơ của tiệm. Phải chắc chắn rằng tài liệu thông tin của bảng MSDS được tất cả nhân viên trong tiệm đọc và hiểu rõ ràng. Bảng MSDS được lập ra để giúp bạn hiểu rõ cách thức làm việc an toàn với hóa chất tại nơi làm việc.

[7] Hàng năm cố gắng tu nghiệp 15 giờ để học hỏi thêm với các nhà sản xuất hay với kỹ nghệ chế tạo sản phẩm của nghề. Sự học hỏi là yếu tố chính trong việc phát triển bất cứ nghề nghiệp nào và nâng cao kinh nghiệm của người thợ.

[8] Vứt bỏ những thứ chỉ dùng một lần vô thùng rác có nắp đậy ngay lập tức sau khi dùng. Bất cứ vật nào bị dính máu, chất lỏng của cơ thể phải loại bỏ ngay lập tức đúng theo luật của địa phương, tiểu bang, liên bang.

[9] Sự thoáng khí trong tiệm nail là một điều thiết yếu cơ bản. Phải chắc chắn rằng hệ thống thoáng khí được cung cấp không khí trong sạch không có mùi hôi. Điều khiển được không khí trong tiệm sẽ làm giảm đi sự xuất hiện của vi trùng trong không khí và mùi hôi của hóa chất vá làm tăng môi trường làm việc khỏe mạnh.

[10] Sử dụng dụng cụ như dũa móng tay phải tránh xa hướng hô hấp, hít thở của bạn và khách. Khẩu trang cũng góp phần ngăn chặn sự hít vào những bụi bặm, vi trùng trong không gian.

[11] Luôn luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp và duy trì thái độ đúng đắn với khách. Là chuyên viên trong ngành móng tay hình tượng và nhân dáng của bạn là thước đo đặc sự thành công. Vốn phục vụ trong ngành Thẩm mỹ

khách hàng xứng đáng để được chăm sóc trong bầu không khí thoải mái và thư giãn.

[12] Không được hút thuốc tại bàn hay khu vực có cất giữ hóa chất. Theo đúng luật lệ để bảo đảm những sản phẩm, hóa chất không được phát hỏa bất ngờ. Phải nhớ rằng cất giữ phải để trong hộp chứa có nắp đậy.

[13] Tuân hành và giữ đúng luật lệ, qui định của địa phương, tiểu bang, liên bang. Biện pháp này sẽ tạo sự an tâm và bảo đảm an toàn cho bạn và khách hàng.

[14] Khuyến khích khách hàng điều trị tình trạng móng bị bệnh. Thiết lập mối quan hệ với chuyên gia về da tại địa phương với người sẵn lòng nhận sự giới thiệu của bạn. Giải thích rằng bạn làm đúng các biện pháp sát trùng, biểu lộ sự quan tâm đối với người khách cần giúp đỡ.

[15] Hướng dẫn khách hàng chăm sóc móng tay đúng cách trong những lần đến tiệm. Giúp

khách hàng tự chăm sóc móng tay là tạo cơ hội cho bạn cung cấp những sản phẩm duy trì sự thẩm mỹ và giảm bớt những vấn đề chuyên môn khi phục vụ cho khách. ■